

สำนักงานชั่วคราว กิจการร่วมค้า ซี แอนด์ ซี

ที่ ๒๘๓/๓ ม.๔ ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๕๐

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลขรับ 3077

วันที่ 7 พ.ค. 2557

เวลา 13.00 น. - 13.10 น.

เลขที่ cc.๐๕๕/๒๕๕๖

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่อง ขอให้ความร่วมมือตามสัญญากิจการร่วมค้า ครั้งที่ ๑

เรียน หัวหน้ากรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวัชรก่อสร้าง ผู้ร่วมค้าที่ ๑

อ้างถึง ๑. สัญญากิจการร่วมค้า ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ม.อบ. ๐๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๓. หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๘/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๘/ว๑๘๖๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยทางกิจการร่วมค้า ซีแอนด์ซี ได้รับพิจารณาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตามเอกสารที่อ้างถึง ข้อที่ ๒ และในการดำเนินงานปัจจุบันพบว่า กิจการร่วมค้า ซีแอนด์ซี ไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามสัญญาจ้างให้กับทางผู้ว่าจ้างได้ เนื่องจากมีสาเหตุเกิดขึ้นจากทางผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้กับทางผู้รับจ้างได้ และทางผู้ว่าจ้างได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยให้ทางกิจการร่วมค้า ซีแอนด์ซี จะต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างปรับเปลี่ยนงวดงานกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเอกสารที่อ้างถึง ๓,๔ จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้ และทางผู้ร่วมค้าที่ ๑ ไม่ยอมลงนามในเอกสารการเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง ทำให้ทางกิจการร่วมค้า ซีแอนด์ซี ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้และทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงักการทำงาน ซึ่งทำให้งานล่าช้ากว่าแผนงานและเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมสามารถดำเนินงานต่อไปได้ และสำเร็จลุล่วงตามสัญญาจ้าง ทางผู้ร่วมค้าที่ ๒ จึงขอให้ท่านร่วมลงนามในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างปรับเปลี่ยนงวดงานในครั้งนี้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าท่านปฏิบัติผิดหรือผิดสัญญาของโครงการนี้ ถือว่าท่านละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญากิจการร่วมค้าตามเอกสารที่อ้างถึง ๑ และท่านต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ทางกิจการร่วมค้า ซีแอนด์ซี จึงใคร่ขอยืนยันต่อผู้ร่วมค้าที่ ๑ ในการดำเนินงานของทางกิจการร่วมค้า ซีแอนด์ซี ไม่ได้ติดขัดหรือขัดข้องแต่อย่างใด แต่มีข้อเท็จจริงในการทำงานที่ล่าช้ากว่า

แผนงานและมีการชะลอการก่อสร้างบางส่วน ตามที่ทางบริษัทที่ปรึกษาได้ทำบันทึกถึงผู้รับจ้างนั้น มีสาเหตุมาจากการเริ่มเข้าทำงานและดำเนินงานของทางกิจการร่วมค้า ซีแอนด์ซี ถ้าช้าเกินกำหนดในสัญญา เพราะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้าง ต้องรอดำเนินการขุดย้ายต้นไม้ออกจากบริเวณพื้นที่ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนทั้งสามส่วน และในการดำเนินงานดังกล่าว แล้วเสร็จเมื่อประมาณ ช่วงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงสามารถเข้าดำเนินงานถมดินได้บางส่วน และบริเวณพื้นที่บางส่วนไม่สามารถดำเนินงานได้ และทางผู้ว่าจ้างเองได้ปล่อยระยะเวลาล่วงเลยจนถึงปัจจุบัน ณ วันนี้ผู้ว่าจ้างก็ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ทางผู้ร่วมค้าที่ ๒ จึงใคร่ขอให้ท่าน ผู้ร่วมค้าที่ ๑ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าท่านปฏิบัติผิดหรือผิดสัญญาของโครงการนี้ ถือว่าท่านละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญากิจการร่วมค้า ตามเอกสารที่อ้างถึง ๑ และท่านต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น เพราะทำให้ทางกิจการร่วมค้า ซีแอนด์ซี ได้รับผลกระทบในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก และเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้กับทางผู้ว่าจ้างได้ และเป็นสาเหตุที่กิจการร่วมค้า ซีแอนด์ซี ผู้รับจ้างต้องชะลอการดำเนินงานเพื่อรอผลสรุปจากมติคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะรอไปถึงเมื่อไหร่ กรณีผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ผู้รับจ้างได้ขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาการก่อสร้างนับจากวันที่ผู้รับจ้าง ได้เริ่มเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ จนถึงวันที่ทางผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่บริเวณดังกล่าว ให้กับทางผู้รับจ้างฯ ต่อไป

ดังนั้นทางกิจการร่วมค้า ซีแอนด์ซี ไม่ได้มีเจตนาในการดำเนินการก่อสร้างโครงการตามเอกสารที่อ้างถึง ๒ เพื่อให้งานแล้วเสร็จและสำเร็จลุล่วงตามสัญญาจ้าง จึงได้พยายามร่วมทุนและระดมทุนในการดำเนินงานตลอดเวลาและได้รับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง รายละเอียดตามที่ท่านทราบคืออยู่แล้วจากการเข้าร่วมประชุม โดยมีบริษัท เอส ที พี ฟาร์ม จำกัด และบริษัท เอส ดับบลิว ที เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เข้าร่วมบริหารงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวรักไทย ชีระสาร)

ผู้รับจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจกิจการร่วมค้า ซีแอนด์ซี